
เรื่องเสร็จที่ ๑๐๖/๒๔๙๒ 

 

เรื่อง   
การอายดัเงิน 

   
 

ที่ น. ๑๒๓๗/๒๔๙๒ คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ท่าช้างวังหน้า 

 

๑๑ สงิหาคม ๒๔๙๒ 

 

เร่ือง  การอายัดเงิน 

 

เรียน  เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี 
 

ตามที่กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยหนังสือ
ที่ ๕๓๙๔/๒๔๙๒ ลงวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๙๒ ให้พิจารณาให้ความเห็นในปัญหาเร่ืองการ
อายัตเงินในธนาคารของบุคคลบางคนในคณะหรือพรรคพวกของนายปรีดี  พนมยงค์ ของพลโท 
กาจ  กาจสงคราม ความแจ้งอยู่แล้วนั้น 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายกองที่  ๑) ได้ประชุมเพื่ อ
พิจารณาเร่ืองนี้ เมื่อวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๔๙๒ โดยมีผู้ แทนส านักนายกรัฐมนตรี (นายมนูญ  
บริสทุธิ์) ผู้แทนพลโท กาจ  กาจสงคราม (นายเขมชาติ  บุณยรัตพันธ์) และนายเขมชาติฯ เหน็ว่า 
การขอให้ตีความเร่ืองนี้ เป็นเพียงข้อเสนอของพลโทกาจฯ ซึ่งทางรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรียังไม่ทราบ และถ้าหากได้มีการตีความไปประการใดแล้วเกรงว่าอาจเป็น
การผูกมัดรัฐบาล ฉะนั้นนายเขมชาติฯ ในฐานะรัฐมนตรีจึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีการะงับการ
พิจารณาเร่ืองนี้ ไว้ก่อน จนกว่าจะได้แจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่นในโอกาสต่อไป ที่ประชุมไม่ขัดข้อง 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
 

 

(นายเสริม  วินิจฉัยกุล) 
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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เรื่อง

การอายัดเงิน

AU. ๑๒๓๐/๒๕๕๒                                               คณะกรรมการกฤษฎีกา
ท่าช้างวังหน้า

๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๕๒
เรื่อง การอายัดเงิน
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตามที่กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยหนังสือ
ที่ ๕๓๓๕/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ให้พิจารณาให้ความเห็นในปัญหาเรื่องการ
อายัตเงินในธนาคารของบุคคลบางคนในคณะหรือพรรคพวกของนายปรีดี พนมยงค์ ของพลโท
กาจ กาจสงคราม ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายกอ
             งที่ ๑) ได้ประชุมเพื่อ
พิจารณาเรื่องนี้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยมีผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (นายมนูญ
บริสุทธิ์) ผู้แทนพลโท กาจ กาจสงคราม (นายเขมชาติ บุณยรัตพันธ์) และนายเขมชาติฯ เห็นว่า
การขอให้ตีความเรื่องนี้เป็นเพียงข้อเสนอของพลโทกาจฯ ซึ่งทางรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรียังไม่ทราบ และถ้าหากได้มีการตีความไปประการใดแล้วเกรงว่าอาจเป็น
การผูกมัดรัฐบาล ฉะนั้นนายเขมชาติฯ ในฐานะรัฐมนตรีจึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีการะงับการ
พิจารณาเรื่องนี้ไว้ก่อน จนกว่าจะได้แจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่นในโอกา
             สต่อไป ที่ประชุมไม่ขัดข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับยืออย่างสูง

(นายเสริม วินิจฉัยกุล)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
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